

Một phần tư thế kỷ tri ân người cao tuổi tại Alberta

28 tháng Tám, 2023 [Thông tin dành cho truyền thông](#)

Giải thưởng Dịch vụ Người cao tuổi của Bộ trưởng năm 2023 đã chính thức bắt đầu tiếp nhận đề cử.

Trong 25 năm qua, giải thưởng này đã vinh danh các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực hỗ trợ người cao tuổi, tiên phong cải thiện dịch vụ và đóng góp xây dựng cộng đồng vững mạnh.

“Người cao tuổi trên toàn tỉnh của chúng ta xứng đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp với sự kính trọng và biết ơn. Chúng tôi muốn ghi nhận những anh hùng và những người chăm sóc tại địa phương đã cống hiến thời gian và sức lực của mình để hỗ trợ người cao tuổi. Những anh hùng này sinh hoạt trong cộng đồng, cùng làm việc và thậm chí có thể chính là hàng xóm của bạn. Họ giao hàng tạp hóa, hỗ trợ những người cao tuổi di chuyển đến những cuộc thăm khám, giúp đỡ người cao tuổi tiếp cận với tiện ích cộng đồng của chúng ta và còn vô vàn những nghĩa cử cao đẹp khác.

Jason Nixon, Bộ trưởng Bộ Người cao niên, Cộng đồng và Dịch vụ Xã hội

Chín hạng mục giải thưởng sẽ được trao cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận. Đề cử được xét duyệt dựa trên hoạt động tình nguyện, từ thiện, dịch vụ cải tiến có tính ưu việt. Hạn chót nhận đề cử là ngày 15 tháng 11. Những đề cử đoạt giải sẽ được vinh danh tại buổi lễ trực tiếp vào tháng 3 năm 2024.

"Unison có bề dày lịch sử nửa thế kỷ phục vụ và làm việc với những người cao tuổi trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi hiểu được vai trò vô cùng quan trọng của những người cao tuổi đối với sự thành công và thịnh vượng chung của tỉnh. Chúng tôi rất trân trọng Chính quyền Alberta vì đã và đang dành nguồn lực để ghi nhận và khen ngợi công lao của những người cao tuổi mạnh dạn phá bỏ định kiến và thực sự tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của những người xung quanh."

Larry Mathieson, Chủ tịch kiêm CEO, Unison

“Người cao tuổi đóng vai trò quan trọng với sự nhiệt huyết và tương lai của tỉnh chúng ta. United Way đang hợp tác chặt chẽ với Chính quyền Alberta để phát triển mạng lưới Người cao tuổi khỏe mạnh Alberta (Healthy Aging Alberta) - một cộng đồng gồm các cơ quan phục vụ người cao tuổi, các tổ chức liên kết và chính những người cao tuổi để biến Alberta trở thành một trong những nơi an dưỡng tuổi già tốt nhất trên thế giới. Chúng tôi mong muốn được vinh danh những người đoạt giải thưởng năm nay và tiếp tục làm việc để mang đến một ngày mai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người”

Karen Young, Chủ tịch kiêm CEO, United Way chi nhánh Calgary and Area

Số liệu sơ bộ

- Người dân Alberta có thể gửi đề cử trực tuyến, qua thư tín và email. Hãy tìm hiểu thêm và đề cử những người phù hợp ngay hôm nay.
- Kể từ năm 1998, Giải thưởng Dịch vụ Người cao tuổi của Bộ trưởng đã tôn vinh 181 cá nhân và tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực hỗ trợ người cao tuổi..

Thông tin liên quan

- [Giải thưởng Dịch vụ Người cao tuổi của Bộ trưởng](#)

Yêu cầu truyền thông

Heather Barlow

780-245-0421

Thư ký Báo chí, Bộ Người cao niên, Cộng đồng và Dịch vụ Xã hội.